

บทที่ 28  
การประกาศพระกิตติคุณในที่ที่เราอยู่

เป้าหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการ เป็นพยานประกาศพระกิตติคุณ  
ในที่ที่ตนอยู่

ข้อพระธรรม กิจการ 1/8, 2/41-47, ลูคา 24/46-49

ชายหนึ่งคนหนึ่ง บอกกับศิษยาภิบาลว่า เขาอยากจะเดินทางไปเป็น  
ทูต ในทางแคว้น เขายืนยันว่า เขาได้รับการอบรมมาอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะ  
สมทุกประการ แต่ปรากฏว่าเขาไม่พ้องอีกหลายคนที่บ้าน ที่ยังไม่เคยได้ยิน  
โคฟุง เรื่องของพระเยซู ศิษยาภิบาลจึงเตือนเขาว่า "ถ้าออกไปเป็นสาวก  
ในทางแคว้น ไม่ใ้ทำให้เขาเป็นสาวกคนที่แท้จริง การเป็นสาวกที่แท้จริง  
อยู่ที่ ความรอนรนในการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั่วไป ทั้งอยู่ไกลและ  
ใกล้

พระเยซู คริสต์ว่า "แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ  
บริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุง  
ยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูดาเยา แคว้นสะมาเรีย และจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก"  
"ยรูซาเล็ม" ในที่นี้หมายถึง ที่ที่เราอยู่นั่นเอง

คริสตจักรในยุคแรก เป็นแบบอย่างแก่เราอย่างไร ในการประกาศพระ  
กิตติคุณในที่ที่เราอยู่

1. เขาเริ่มงานในที่ที่เราอยู่ คือ กรุงยรูซาเล็ม
- ก. ลูคา 24/46-47 พระคัมภีร์ตอนนี้ บอกให้เรารู้อถึง 2 สิ่ง ที่  
พระเยซูบัญชาให้เราทำ
  - 1) ประกาศเรื่องการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์
  - 2) ที่ไหน ? ในกรุงยรูซาเล็ม

ข. ลูคา 24/38 พระเยซูบัญชาให้สาวกประกาศและเป็นพยานในเรื่องที่เขาสอบมาแล้วว่าเป็นความจริง

พวกสาวกมีประสบการณ์กับพระเยซู เขายูกับพระองค์ เขาจึงมีใจกล้า ยืนยันถึงสิ่งที่เขาได้ยินได้เห็น พวกเราก็คงเช่นเดียวกัน เมื่อเรามารูจักพระเยซู เรามีประสบการณ์กับพระเจ้า เราควรยืนยันถึงความจริงนี้ด้วย เมื่อเราเป็นพยาน

2. คริสตจักรในกรุงยรูซาเล็ม ทำอะไรบ้าง ?

ก. กิจการ 2/41 เจ้าประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู แก่คนที่หลงหาย ยังไม่รู้จักพระเจ้า และยังไม่ได้รับความรอดพ้น

จุดมุ่งหมายสำคัญในการประกาศพระกิตติคุณของเราก็คือ เรารู้ว่าคนที่ไปรู้จักพระเจ้า จะต้องพิณาศ ฉิบหาย ตายไปแล้วจิตวิญญาณของเขาจะตกนรก ควดยุเทศน์ เขาจึงจำเป็นต้องมารู้จักพระเจ้า เพื่อจะไครอดพ้นจากความพิณาศดังกล่าว

ข. กิจการ 2/42 เขามีความรัก น้ำหนึ่งใจเดียว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปัน แก่กันและกัน เขาทำเช่นนี้จนคนทั้งหลายแปลกใจ ชีวิตและการแสดงออกของเขามีน้ำหนัก เพราะเขาไม่ได้พูดอย่างเดียว แต่ทำด้วย ผลก็คือ มีคนเป็นจำนวนมากเข้ามาเชื่อพระเจ้า

นอกจากนี้ ในข้อ 42 นี้ ยังบอกถึงสิ่งสำคัญ อีกประการหนึ่งว่า เขาขมัดขมั้นในการศึกษาพระคำของพระเจ้า

ค. กิจการ 2/46-47 พวกเขาได้ประชุมกันตามบ้าน นมัสการสรรเสริญ ด้วยความยินดี เขาไม่เพียงแค่นมัสการที่โบสถ์เท่านั้น แต่มีการประชุมกันตามบ้าน มีความหิวกระหายที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้า รักพระเจ้าและพี่น้อง อยากจะนมัสการพระเจ้า และอยู่ร่วมกับพี่น้องคริสเตียน

การนมัสการที่โบสถ์เป็นสิ่งที่เราไม่ควรขาด แต่ถ้าคริสเตียนจะประชุมกันตามบ้านด้วย ก็จะเป็นโอกาสเป็นพยานนำเพื่อนบ้านมารูจักพระเจ้า และเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เข้มแข็งขึ้น

โปรดจำไว้ว่า การประกาศพระกิตติคุณ ต้องเริ่มกันจากที่ที่เราอยู่ ถ้าเราไม่ได้เป็น  
พยานที่ดีในที่ที่เราอยู่ เราจะเป็นพยานในที่อื่น ๆ ได้อย่างไร

ข้อท่องจำ เขาร่วมใจกันในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา

กิจการ 2/46

